

จับตาปช.'บอร์ดกสทช.' ทบทวนรวมทรู-ดีแทค

รายงานข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งที่ 30/2567 ในวันที่ 18 ธ.ค. จะมีวาระพิจารณาทั้งสิ้นจำนวน 70 วาระ โดยมีประเด็นที่ต้องจับตามอง ก็คือ จะมีการนำวาระเรื่องรายงานการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการเฉพาะกรณีการรวมธุรกิจ ระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) และ บมจ.ทรูเปิดที บรอดแบนด์ หรือ 3 ปีบี ขึ้นมาพิจารณา

หลังจากในที่ประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้เสนอวาระเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้บอร์ดพิจารณาทั้งที่ไม่ได้มีบรรจุในวาระการประชุมปกติ โดยเป็นอำนาจของประธาน กสทช. ที่จะเสนอ หรือหยิบวาระใดขึ้นมาพิจารณาหรือก่อนหลังได้ โดยมีบอร์ดบางรายได้ขอให้สำนักงาน กสทช. ทำต้องรายงานเปรียบเทียบการรวมธุรกิจของทั้ง 4 บริษัท ทางสำนักงาน กสทช. ก็ยังไม่มีรายงานเพื่อมาประกอบให้พิจารณาทำให้ต้องมีการเสนอเลื่อนพิจารณาเป็นวันที่ 18 ธ.ค.นี้

แหล่งข่าวจากสำนักงาน กสทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการทำหนังสือมายังบอร์ด กสทช. ว่าขอให้ทบทวนมาตรการเฉพาะหลังควบรวมที่ กสทช. กำหนดโดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพราะเห็นว่ากรณีรวมธุรกิจบรอดแบนด์ของ เอไอเอส มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนรวมถึงเรื่องเยียวยาที่มีผลบังคับใช้ 10 ปี ให้เหลือ 5 ปีหลังจากที่ถูกรวมธุรกิจกับดีแทค โดยบอร์ด กสทช. บางส่วนเห็นว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือและธุรกิจบรอดแบนด์ เป็นธุรกิจไม่เหมือนกันมาตรการหลังควบรวมจะเหมือนกันหรือไม่ จึงขอรายงานเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจ.

'ซิมพร้อมเรียน'เพิ่มโอกาส-พัฒนาศึกษา

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ให้บริการเครือข่าย Infnite sim ช่วยแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายนักเรียนเด็กเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาหาความรู้ทางโลกออนไลน์ ผ่าน "ซิมพร้อมเรียน" ซึ่งเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

นายคารมกล่าวว่า โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง "ซิมพร้อมเรียน" สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน 357,000 ซิม (คน) เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2568 จำนวน 2 กลุ่ม โดยครูแจ้งสิทธิให้กับนักเรียนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ sim-student.nbtc.go.th ดังนี้

1.นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 15 ม.ค.68
2.นักเรียนยากจนพิเศษ ชั้น ป.6 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ถึง - 15 ม.ค.68 ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ sim-student.nbtc.go.th จากนั้นกด "ลงทะเบียนรับซิมฟรี" 2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด "ตกลง" 3.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน จากนั้นกด "ไปต่อ" 4.เลือกเบอร์โทรศัพท์ "เบอร์ใหม่" หรือ "เบอร์เดิม" (แนะนำเลือกเบอร์ใหม่ เพื่อเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายค่าย) 5.เลือกเครือข่าย "Infnite" จากนั้นกด "ไปต่อ" 6.เลือกสถานที่รับซิมการ์ดกด "ยืนยัน" (แนะนำเลือก "รับที่โรงเรียน") และ 7.กด "ตรวจสอบสถานะ" การลงทะเบียนเพื่อเช็คความเรียบร้อย

ทับทูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,442

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 18 ธันวาคม 2567

ปีที่: 21

ฉบับที่: 5104

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 47.06

Ad Value: 67,860.52

PRValue (x3): 203,581.56

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: SDC ธงปี 2568 เทิร์นอะราวด์ ธุรกิจ 'ทรังค์ เรดิโอ' อัปพอร์ต



SDC
ปี68เทิร์นอะราวด์
→→→ อ่านหน้า 9

#SDC #ทับทูน - SDC ปักหมุดปี 2568 ผลงานเทิร์นอะราวด์ รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว ส่งซิกไตรมาส 4/2567 พอร์มสวย อาานิสงส์ฐานธุรกิจดิจิทัลสดใส แถมยังมีรับล่าสุดกสทช.ไฟเขียวให้กับทาง NT ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตวิทยุสื่อสาร คมนาคม Trunked Radio ยาวถึงปี 2583

นายรัตนันท์ วิไลลักษณ์ ผู้จัดการอาวุโสและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทน บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC เปิดเผยว่า ในปี 2568 เบื้องต้น ประเมินการแนวโน้มผลการดำเนินงาน จะสามารถพลิกกลับเป็นกำไรอย่างชัดเจน เนื่องจากมีแผนส่งมอบระบบวิทยุสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามสัญญาโครงการรวมมากกว่า 8,000 เครื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจระบบ (Trunked Radio หรือ ทรังค์ เรดิโอ) ขยายตัวมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดแผนเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงแบบดิจิทัลและอื่นๆ ที่จะเข้ามาเสริม

● โด่งดังท้ายพอร์มสวย

สำหรับแนวโน้มธุรกิจไนไตรมาส 4/2567 คาดน่าจะดีขึ้นต่อเนื่อง เพราะได้ รับปัจจัยบวกทิศทางการกลุ่มธุรกิจ Digital Content ที่ขยายตัวมากขึ้น ผลจากการให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการบริการ บริหารจัดการด้าน Video Assistant Referee (VAR)

SDCธงปี2568เทิร์นอะราวด์ ธุรกิจ'ทรังค์ เรดิโอ'อัปพอร์ต



>>> รัตนันท์ วิไลลักษณ์

เติบโต ประกอบกับแรงหนุนของกลุ่มธุรกิจ Digital Network เข้ามาเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกันล่าสุดบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) นั้นได้รับแจ้งจากสำนักคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยได้อนุญาตให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT แจ้ง ต่ออายุสำหรับบริการวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจระบบ

Trunked Radio (ย่านความถี่วิทยุ 800 MHz)

● ลุยทรังค์ เรดิโอ ยาวปี 83

พร้อมกันนี้ยังให้บริการขายส่ง ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม เลขที่ TEL3/2564/001 เป็นระยะเวลา 15 ปี นับถัดจากวันที่สิ้นสุดอายุการอนุญาตเดิม โดยให้ผลต่อเนื่องจนครบอายุของใบอนุญาตให้ใช้ งานคลื่นความถี่ที่ NT ได้รับจาก สำนักงานกสทช. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2583 ซึ่งบริษัทได้ขึ้น มีความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจกับ NT แล้ว ซึ่งให้ผลต่อเนื่องไปภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเดิมทุกประการจนกระทั่งใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

อย่างไรก็ดี การต่อสัญญาดังกล่าว ถือเป็นประเด็นบวกต่อบริษัท เนื่องจาก ปัจจุบันธุรกิจเป็นคู่สัญญากับกระทรวงมหาดไทยในโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย โดยรวมถึงการจัดหาวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารมาตรฐานพร้อมจัดแผนเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงแบบดิจิทัลในหน่วยงานมหาดไทย และ

กระทรวงต่างๆ ที่เป็นลูกค้า รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. และห้องประชาสัมพันธ์จังหวัด ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

● เล็งผลดำเนินงานขาขึ้น

ส่วนงบการเงินรวมของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC ณสิ้นไตรมาส 3/2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 27.04 ล้านบาท เทียบกับช่วงไตรมาส 3/2566 ที่ขาดทุนสุทธิ 447.03 ล้านบาท

สำหรับการเติบโตดังกล่าวมาจากการรับรู้รายได้ค่าบริการ Airtime จากจำนวนเครื่องที่ส่งมอบในงวดสุดท้ายบางส่วน ของโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชา กระทรวงมหาดไทย (MOI) จำนวน 11,150 เครื่องที่ได้ใช้ บริการสัญญาณโครงข่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป จึงส่งผลให้ผลกำไรดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 3/2566) อีกทั้งไม่มีการบันทึกการด้อยค่าที่สูงดังเช่นไตรมาส 3/2566 ที่สูงถึงประมาณ 403 ล้านบาท รวมทั้งยังมีกลุ่มธุรกิจ Digital Network เข้ามาเสริม